
BORGARRÁÐ 28. janúar 2021: Framhaldsfyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins 
um útvistun á þjónustu- og nýsköpunarsviði á tímum atvinnuleysis - R20110346

Fram hefur komið í svari við áður framlögðum fyrirspurnum Flokks fólksins að eftirspurn sé 
eftir hæfu starfsfólki í upplýsingatækni er á hverjum tíma mikil og því yfirleitt vandalítið fyrir 
aðila að fá starf við sitt hæfi utan borgarinnar. Fulltrúi Flokks fólksins spyr: Hvernig stenst sú 
fullyrðing, að ekkert mál sé fyrir fólk í upplýsingatæknigeiranum að fá aðra vinnu núna - á 
mestu atvinnuleysistímum í nútímasögunni? Hvernig er hægt að réttlæta þá aðgerð að segja 
upp reynslumiklu starfsfólki á  þessum tímum – á sama tíma og meirihlutinn er að tala 
opinberlega um að „vernda þurfi störf borgarstarfsmanna“?


